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  รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. 2567 

วันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐น.  
************************************ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายสุรยิันต ์ มุ่งแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ สุริยันต ์ มุ่งแสง  
๒ นายประดิษฐ ์ วันนิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ ประดิษฐ ์ วันนิจ  
๓ นายสมควร กองแสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 1 สมควร กองแสน  
๔ นายประวิทย ์ จันพนม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ ประวิทย ์ จันพนม  
๕ นายวิชัย หนุ่มภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ วิชัย หนุมภูเขียว  
๖ นายวัชรพล รอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 1 วัชรพล รอดแก้ว  
๗ นายทอง พลโยธา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๘ นายไสว เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 2 ไสว เกตมาลา  
๙ นายสังข์ทอง ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  

๑๐ นายนิยม เฮืองหล้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ นิยม เฮืองหล้า  
๑๑ นายสุวิทย ์ นามวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 2 สุวิทย ์ นามวงษา  
๑๒ นายสมบรูณ ์ อุตรนคร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ สมบูรณ ์ อุตรนคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประสาท พาน้อย  
๒ นายค าพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ค าพอง สุวรรณบล  
๓ นายประพิศ พลเขต รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประพิศ พลเขต  
๔ นายระเมียร สิงห์อาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบลโนนสะอาด ระเมยีร สิงห์อาจ  
5 นายทองแดง อสุรินทร ์ เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลโนนสะอาด ทองแดง อสุรินทร ์  
6 สิบต ารวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย ์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย ์  
7 นายชาญชัย วีรปัญญานนท์ หัวหน้าส านักปลัด ชาญชัย วีปัญญานนท ์  
8 นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมเด็จ มุ่งวิชา  
9 นายพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  

10 นางสาวดวงจันทร ์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดวงจันทร์ วันนิจ  
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี 2567 วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่ ตรวจ
นับองค์ประชุมปรากฏ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง ๑๒ คน เข้าร่วมประชุม ๑๒  
คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เปิดประชุม
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สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2567 เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
- วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมที่ทราบ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- สวัสดีครับ คณะบริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด
ทุกท่าน ส าหรับการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 เป็นการประชุมสามัญแรกประจ าปี พ.ศ. 
2567 มีท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ น าเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาดทราบ ขอเรียนเชิญครับ  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- เรื่องแรก กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกลียว
สัมพันธ์ประชาชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑6/๒๕67” ระหว่างวันที่ 20-21  กุมภาพันธ์  ๒๕67  
ณ  หน้าสนามที่ว่าการอ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย
เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกปี เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชน 
และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาสู่ระบบสากล ซึ่งเทศบาลต าบลโนน
สะอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล
หญิง และเทศบาลต าบลโนนสะอาดได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากใรความพร้อมเพียง 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทุกท่านครับ  
- เรื่องที่ 2 เรื่องระบบการตัดน้ าอัตโนมัติของโรงกรองน้ าดื่มบ้านโนนคูณไม่ท างาน ท าให้น้ า
ล้นคนในชุมชนก็ปิดไม่เป็นต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาปิดให้ท าให้น้ าเจิ่งนองไปทั่วบริเวณ ซึ่งใน
ส่วนนี้เราพ่ึงด าเนินการจ้างซ่อมไปคงจะยังอยู่ในห้วงรับประกัน จะเรียกให้ช่างมาซ่อมแซม
ต่อไปครับ 
- มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานเทศบาลฯ ท่านใดจะเรื่องเพ่ือทราบ หรือแจ้ง
ข้อราชการใดท่ีจะแจ้งขอเชิญครับ  

นายชาญชัย  วีรปัญญานนท์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบล
โนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายชาญชัย  วีรปัญญานนท์  หัวหน้าส านักปลัด กระผมขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดทราบถึงยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ ณ วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2567  
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ วันที่  30 กันยายน 2566 = 
6,109,681.38  บาท 
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามข้อ 97(2) =  (25,555.79 บาท) 
หัก ส ารองตามระเบียบฯ 
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามข้อ 97(3) = (9,547,132.50 บาท) 
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามข้อ 97(3)= (13,939,500 บาท) 
3. เงินสะสมคงเหลือข้ันต่ า ตามข้อ 97(3)  = (0  บาท)  
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คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้หลังหักสมทบกองทุนฯ ส ารองตาม
ระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ =จ านวน (17,402,506.91) 
บาท 
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบัน =  (3,850,000.00 บาท) 
หัก เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว    
     แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นบัญชีหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 =  (1,895,367.08  
     บาท) 
บวก เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 =  23,735,446.42 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
=จ านวน  587,572.43 บาท 

นายชาญชัย  วีรปัญญานนท์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
- จึงเรียนให้ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทราบถึงเงินสะสม
คงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้ได้มีจ านวน 587,572.43  บาท ครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยประการใด เชิญสอบถามครับ จากระเบียบวาระที่
น าเสนอให้สภาทราบ มีรายละเอียดของงบแสดงยอดเงินสะสม ซึ่งทางสภาเทศบาล
รับทราบและเข้าใจครับ  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หรือพนักงานเทศบาลท่านใดมีข้อราชการแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมมีเรื่องแจ้งให้
ทราบจ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ครับ 
- เรื่องแรก ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เทศบาลต าบลโนนสะอาดมีกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมใน
งาน มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจ าปี 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
1-6 มีนาคม 2567 ซึ่งวันที่ 4 มีนาคม 2567 เทศบาลต าบลโนนสะอาด มี 2 กิจกรรมที่
จะต้องร่วมแรงร่วมใจ โดยกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมเวทีเคลื่อนไหวที่เทศบาลต าบลโนน
สะอาดได้รับผิดชอบร่วมกับ อบต.นากอก และเทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ส่งนักร้อง โอ พี
ระพล และทีมแดนซ์เซอร์ เข้าร่วมแสดง กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ขอเชิญทุก
ท่านร่วมเป็นแรงเชียร์ด้วยครับ ส่วนกิจกรรมที่สองเป็นภาคกลางคืน มีการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ ง ซึ่งทั้ ง 14 อปท.เข้าร่วมแข่งขัน ปีนี้ เทศบาลเราส่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ คือคุณสมถวิล บุญประคม และผู้ชายเทศบาลเราส่งท่าน สท.สมบูรณ์  อุตร
นคร สมาชิสภา เขต 2 ของเราเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันจะเริ่มประมาณ 19.00 น. ขอ
เชิญทุกท่านร่วมเป็นก าลังใจครับ 
- เรื่องที่ 2 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งวันที่ 18  มีนาคม ของ
ทุกปี ได้ถูกก าหนดให้เป็นวันท้องถิ่นไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นแห่ง
แรกในประเทศไทย ซึ่งต่อมาก็ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา ใน
วันที่ 18 มีนาคม 2567 จะมีการวางานพุ่มดอกไม้ และออกบู๊ชจัดกิจกรรมต่างๆของ
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เทศบาล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพี ส่วนรายละเอียดจะลงในไลน์กลุ่มเทศบาลต่อไป
ครับ 
- เรื่องที่ 3 การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ช้างป่า) ที่เทศบาลต าบล
โนนสะอาดได้ให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวน 17 ราย 19 แปลง จ านวนเงินที่เทศบาลต าบล
โนนสะอาดให้ความช่วยเหลือ 21,045 บาท ซึ่งมีเกษตรกรที่ เดินทางเข้ามารับเงิน
ช่วยเหลือขอเชิญท่านนายก ท่านประธานมอบเงินช่วยเหลือ และร่วมถ่ายภาพเพ่ือรายงาน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูต่อไป 
- เรื่องที่ 4 ทางพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลโนนสะอาดแจ้งว่าประชาชนในเทศบาลที่เป็น
ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน รวม 23 รายๆละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท ซึ่ง
ทางพัฒนาสังคมความมั่นคงจังหวัดหนองบัวล าภูได้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงให้แก่ผู้
มีรายได้น้อยทุกคน จึงแจ้งมาเพ่ือทราบครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หรือพนักงานเทศบาลท่านใดมีข้อราชการแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมเด็จ  มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบล
โนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายสมเด็จ มุ่ งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม การรายงานเรื่องถังขยะเปียกที่ต้องมีทุกครัวเรือนครบร้อยละ 100 ซึ่ง
ความส าคัญของการจัดขยะเปียกจะสามารถลดคาร์บอนเครดิตในอากาศ ซึ่งเทศบาลต าบล
โนนสะอาดได้รายรายงานที่ประมาณร้อยละ 96 และมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ทราบเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ ขอให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกครับ เพ่ือเป็น
ต้นแบบแก่ประชาชน ซึ่งใบสมัครผมให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้แล้วครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ขอเชิญครับ หากไม่มีเรื่องแจ้งให้
ทราบแล้ว กระผมขอด าเนินการในระเบียบวาระต่อไปครับ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

-แจ้งการประชุมสภาเทศบาลฯ คราวที่แล้ว สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕66 
วันที่  27 ธันวาคม 2566 ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจง
ครับ 

นายไสว  เกตมาลา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
- เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนน
สะอาด พนักงานเทศบาลทุกท่าน กระผมนายไสว  เกตมาลา ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายสุวิทย์  นามวงษา และนายวิชัย  หนุ่มภู
เขียว พิจารณาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนน
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สะอาด ได้จัดพิมพ์เพ่ือให้คณะกรรมการฯตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2567 มีความเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม
ทุกระเบียบวาระ ไม่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง จึงลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือน าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เพ่ือรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  จ านวน  ๓ เสียง เป็น
เอกฉันท์ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน ได้รับเอกสารรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วแนบท้ายรายงานการประชุม ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่ามีถ้อยค าใดจะต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมประการใดอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อ วันที่ 
27 ธันวาคม  2566 ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2566 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2566 จ านวน  ๑2 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 - ที่ประชุมไม่มีเรื่องกระทู้ถาม – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ที่ประชุมไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 โดยการตั้งจ่ายรายการ 

       ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดครับ 
นายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
เนื่องจากการด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 
เนื่องจากพัฒนาชุมชนได้เสนอความต้องการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวาง
เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 ตัว ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยอ านาจตาม ความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ ว่าด้วยการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบ
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กับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒) มาตรา 
๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง รายละเอียด ดังนี้ 
5.๑.๑ โอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (ส านักปลัด) 

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน     

(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 2  ตัวๆละ 
2,500 บาท  ตั้งไว้  5,000  บาท 

 รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของที่
จัดเป็นครุภัณฑ์โดยบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะส าหรับ
เครื่องพิมพ์จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือใช้วาง
เครื่องพิมพ์ในห้องส านักงานพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
- เป็นโต๊ะส าหรับเครื่องพิมพ์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 45 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร  
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 7463 ลงวันที่  14 ธันวาคม  2563  (ตามแนวทางการ
จัดบริการสาธารณะและรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นฯ ข้อ 24 

โอนลด  (ส านักปลัด) 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน     

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จ านวน  
2 ชุด ตั้งไว้  15,000  บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของที่จัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 75 ซ.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 80 
ซ.ม. จ านวน 2 ชุดๆละ 7,500 บาท เพ่ือใช้เป็นที่วางคอมพิวเตอร์งานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน  โดยมีรายละเอียดอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ตั้งไว้ 15,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,000 บาท 
คงเหลือก่อนโอน 5,๐๐๐ บาท  โอนลด 5,000 บาท คงเหลือหลังโอน ๐ บาท  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม 
ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน (2) ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 ตัวๆละ2,500 บาท  ตั้ง
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ไว้  5,000  บาท เพ่ือใช้เป็นโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ภายในงานพัฒนาชุมชน ก่อนลงมติ ขอให้
เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2567 ในวันที่  1 มีนาคม 2567 ขณะนี้เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ก่อนลงมติการการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้นับองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า มีสมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (2) ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 ตัวๆละ2,500 
บาท  ตั้งไว้  5,000  บาท เพ่ือใช้เป็นโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ภายในงานพัฒนาชุมชน โปรดยก
มือครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 ตัวๆละ2,500 บาท  ตั้งไว้  5,000  บาท เพื่อ
ใช้เป็นโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ภายในงานพัฒนาชุมชน จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

   

5.๑.2 โอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดครับ 
นายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
เนื่องจากการด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 
เนื่องจากนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากประชาชน
บ้านคึมน้ าเกลี้ยง หมู่ที่  11 ว่ากองทุนน้ าประปาบ้านคึมน้ าเกลี้ยง มีการช าระค่า
กระแสไฟฟ้าต่อเดือนเป็นจ านวนมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลในการจัดตั้ง
แผงไฟโซล่าเซลล์ เพ่ือน าพลังแสงอาทิตย์มาใช้ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า แต่ งบประมาณการ
บริหารของกองทุนไม่เพียงพอ จึงท าหนังสือและส าเนาบัญชีมาให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ เป็นค่าจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์ 
ชนิดโมโนฮาฟเซลล์ ขนาด 380 วัตต์ จ านวน 4 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งโครงเหล็ก
วางแผ่นโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาบ้านคึมน้ าเกลี้ยง  หมู่ที่ 
11 จ านวน 1  ระบบ  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ อาศัยอ านาจตาม ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล 
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พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒) มาตรา ๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง 
รายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (ส านักปลัด) 

แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
งาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

(1) ค่าจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนฮาฟเซลล์ ขนาด 380 
วัตต์ จ านวน 4 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งโครงเหล็กวาง
แผ่นโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา 
บ้ านคึมน้ าเกลี้ ยง  ห มู่ที่  11 จ านวน 1  ระบบ  ตั้ งไว้  
40,000  บาท 

 รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของที่
จัดเป็นครุภัณฑ์โดยบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์ ชนิด
โมโนฮาฟเซลล์ ขนาด 380 วัตต์ จ านวน 4 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งโครง
เหล็กวางแผ่นโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา บ้านคึมน้ า
เกลี้ยง หมู่ที่ 11 จ านวน 1  ระบบ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนประชาชนด้านภัยแล้งในชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง หมู่ที่ 11  โดยมีรายละเอียด
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายการครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง ตาม
เอกสารที่แนบมาในระเบียบวาระนี้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 ข้อ 
6 หน้า  26  

โอนลด 1.  (ส านักปลัด) 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     

       (1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ตั้งไว้ 100000  บาท 
รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ตั้งไว้ 110,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 67,400 บาท คงเหลือก่อนโอน 
32,600 บาท  โอนลด 32,600 บาท คงเหลือหลังโอน ๐ บาท  

โอนลด 2.  (ส านักปลัด) 
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ  ด าเนินงาน 
รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
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ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                    หมวดอ่ืน 

     (4) โครงการขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี 2567  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ 2567 เช่น ค่าการแสดง ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ ตั้งไว้ 100,000  บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท 
โอนลด จ านวน 7,4๐๐ บาท คงเหลือจ านวนเงินหลังโอนทั้งสิ้น  12,600  บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ 

นายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 
- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด คณะสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 จากประสบการณ์การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในระบบ
ประปา จะต้องท าเป็น 2 ระบบ เนื่องจากเวลาแผงโซล่าเซลล์ตอนกลางคืนใช้งานไม่ได้ 
จ าเป็นต้องใช้กระแสไฟบ้าน การลดค่าใช้จ่ายของประชาชนจึงเป็นไปได้ยาก กระผมอยาก
ให้รองนายกฯประพิศ  พลเขต เข้าตรวจดูการด าเนินโครงการนี้ครับ 

นายวัชรพล  รอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1 
- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด คณะสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชรพล  รอดแก้ว สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1 กระผมขอเสริมกรณีท่าน สท.สังข์ทอง  ดีทอง  สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 2 เนื่องจาก บ้านโนนสะอาดเคยมีประสบการณ์ในการ
ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ในระบบประปา เนื่องจากจะลดค่ากระแสไฟฟ้า แต่เนื่องจากเมื่อเวลาที่
แผงโซล่าเซลล์ไม่ท างานตอนกลางคืน เมื่อกลับมาใช้กระแสไฟบ้านระบบจะใช้ไฟที่ 350 
โวลล์ ไม่ใช่ 220  โวลล์ จึงท าให้เปลืองค่ากระแสไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ก็คาดว่าการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ในระบบประปา ที่ชาวบ้านคึมน้ าเกลี้ยงเดือดร้อน ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่นแห่งนี้เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2567 ในวันที่  1 มีนาคม 2567 ขณะนี้เวลา 10.55 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ก่อนลงมติการการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้นับองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า มีสมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1) ค่าจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนฮาฟเซลล์ ขนาด 
380 วัตต์ จ านวน 4 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งโครงเหล็กวางแผ่นโซล่าเซลล์ ระบบ
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สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา บ้านคึมน้ าเกลี้ยง  หมู่ที่ 11 จ านวน 1  ระบบ  ตั้ง
ไว้  40,000  บาท โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (1) ค่าจัดซื้อแผ่นโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนฮาฟเซลล์ ขนาด 380 วัตต์ 
จ านวน 4 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งโครงเหล็กวางแผ่นโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา บ้านคึมน้ าเกลี้ยง  หมู่ที่ 11 จ านวน 1  ระบบ  ตั้งไว้  
40,000  บาท จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

5.2 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด(คณะกรรมการอื่นๆที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร) 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดครับ 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านในการแต่งตั้งสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบล
โนนสะอาด(คณะกรรมการอ่ืนๆที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การด าเนินโครงการเทศบาล ในอ านาจหน้าที่ของสภาการตรวจสอบการท างานของคณะ
ผู้บริหารได้แก่การเสนอเป็นกระทู้ที่จะสอบถามทางท่านผู้บริหาร และมีคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่ได้คัดเลือกไว้แล้วท าหน้าติดตาม
การด าเนินโครงการแต่ละโครงการ และผมได้ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0804.3/8026  ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2553 ในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเลือก
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและอ านาจหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นแนวทางให้ท่านสมาชิกฯเป็น
แนวทางการศึกษาครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- ท่านสมาชิกคงไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด
(คณะกรรมการอื่นๆที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร) จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
  

5.3 ญัตติความต้องการการด าเนินการงานการแพทย์ฉุกเฉิน กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวล าภู (ความต้องการร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลง MOU รถการแพทย์
ฉุกเฉิน)  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
นายสมเด็จ  มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบล
โนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายสมเด็จ มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากภายในเดือนกันยายนของทุกปี ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องด าเนินการลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  เพ่ือด าเนินการงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น และสาธารณสุขอ่ืนๆให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลโนนสะอาดร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงกับองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูในการน ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) พร้อมบุคลากร 
โดยค่าน าส่งเคส อบจ.หนองบัวล าภูหักร้อยละ 50 เทศบาลมีค่าน าส่งเคสร้อยละ 50 แต่
เนื่องจากเทศบาลต าบลโนนสะอาดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 เป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1) ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
จ านวน 1  คัน ที่จะน ามาให้บริการเป็นรถการแพทย์ฉุกเฉินของต าบลโนนสะอาดของเรา
เอง  กระผมจึงมีความเห็นว่าเราจะไม่ลงนามบันทึกข้อตกลง จึงเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภา
เทศบาลในครั้งนี้เพื่อขอมติที่ประชุมครับ  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ 

นายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถามในกรณียกเลิกด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงมี
ผลกระทบอย่างไรบ้างครับ 

นายสมเด็จ  มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ในกรณีขอยกเลิกด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภูมีผลกระทบคือเราต้องคืนรถและบุคลากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคืนให้แก่ อบจ. 
ส่วนรายได้เทศบาลเราจะได้ค่าเคสเต็มร้อยเปอร์เซนครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ 

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมเห็นว่าเราไม่ควรมองถึงผลก าไรขาดทุนหรือในส่วนของรายได้ใดๆ 
เราควรจะมองถึงประชาชนเป็นหลัก ในการท าบันทึกข้อตกลงมีระบบการปฏิบัติงานมีการ
แยกระหว่างหน่วยงานเทศบาลเอง หรือแยกเป็นของ อบจ.หรือไม่ เพราะถ้าเรามีเครื่องจักร
และบุคลากรที่เพียงพอให้บริการแก่ประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากปัจจุบัน รพ.สต. ทั้ง
สองแห่งไม่ได้เปิดบริการรักษาให้ประชาชนในช่วงเวลากลางคืน เราจะส่งเคสไป รพ.เอง
ทั้งหมด ขอฝากท่านหมอสมเด็จว่าเราจะมีทางออกที่ ได้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชน 
เทศบาลเอง หรือ อบจ. ขอให้ท่านผู้บริหารและสมาชิกทบทวน แล้วเราจึงจะลงมติในคราว
ประชุมครั้งต่อไปดีหรือไม่ครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกฯท่านใดซัดกถามหรือชี้แจงอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเรา
จะด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
เพ่ือด าเนินการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น และสาธารณสุขอ่ืนๆให้ประชาชนเข้าถึง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการประชุมสามัญคราวต่อไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 
ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2567 ในวันที่  1 มีนาคม 2567 ขณะนี้เวลา 11.20 น. ณ ห้องประชุม



12 

 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด ก่อนลงมติการด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือด าเนินการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น 
และสาธารณสุขอ่ืนๆให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการประชุมสามัญคราว
ต่อไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้นับองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการการด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือด าเนินการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น 
และสาธารณสุขอ่ืนๆให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการประชุมสามัญคราว
ต่อไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567  โปรดยกมอืครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวล าภู  เพื่ อด าเนินการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น และ
สาธารณสุขอ่ืนๆให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการประชุมสามัญคราว
ต่อไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอเรื่องอ่ืนๆครับ 
นายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 

- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด คณะสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 กระผมขอฝากไปถึงคณะผู้บริหารในการด าเนินซ่อมแซม
ฝายบ้านหินตลาด ช่วยเร่งรัดให้ด้วยก่อนที่จะหมดการรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ขอบคุณครับ 

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผมจะแจ้งให้ท่านสมาชิกฯทุกท่านทราบถึงการด าเนินการขอเข้า
ด าเนินการก่อสร้างเมรุมาศบ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 ในเขตป่าสงวน ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่
ที่ส าคัญคืองบประมาณที่เคยผ่านสภามาแล้วได้ตกเป็นเงินสะสมแล้ว ในคราวประชุมสมัย
ต่อไปกระผมจะด าเนินการเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมในการก่อสร้างเมรุมาศข้ึนใหม่ครับ 

นายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผมมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอให้ท่านสมาชิกฯช่วยประชาสัมพันธ์ คือผมเคย
เสนอขอแผนกฟอกไตแก่นายแพทย์ชลน่านไป ท่านได้ผลักดันจนเกิดโครงการแผนกฟอกไต
ในโรงพยาบาลศรีบุญเรืองครับ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆแล้ว กระผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนปัญหาทุกปัญหาครับ ผมขอปิดประชุม ครับ 
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ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐น.  
 
 
ลงชื่อ            ผู้บันทึกการประชุม 

           (นางสาวดวงจันทร์  วันนิจ)  
                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                

 

ลงชื่อ            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชาญชัย  วีรปัญญานนท์)  

                            หัวหน้าส านักปลัด 
 

ลงชื่อ สิบต ารวจโท  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (ศราวุธ    เชื้อไพบูลย์)  

               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

ลงชื่อ              ตรวจถูกต้อง 
           (นายสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

   -  
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 

ตรวจแล้ว การประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด   สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที ่  1  ประจ าปี พ.ศ.   ๒๕๖7 
ตรวจวันที่    6       เดือน     มีนาคม        พ.ศ.    2567   

 
 
(ลงชื่อ)                         ประธานกรรมการ 

                                                        (นายไสว   เกตมาลา) 
 

 
(ลงชื่อ)                       กรรมการ 

             (นายสุวิทย์   นามวงษา)  
 
 
(ลงชื่อ)                     กรรมการ/เลขานุการ 
                       (นายวิชัย  หนุ่มภูเขียว) 
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